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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2568 

บริษัท เมเจอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

วันจันทรท่ี 21 เมษายน 2568 

ณ หองมาเอสโตร แชมเบอร ชั้น 17 อาคารเมเจอร ทาวเวอร ทองหลอ 

141 ซอยทองหลอ 10 สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

ในรูปแบบการประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนกิส 

___________________________________________________________________________________________ 

 

กอนเริ่มประชุม 

การประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (E-AGM) เมื่อวันจันทรท่ี 21 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่

กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยบริษัทจัดใหมีผูใหบริการจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตาม 

พระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง 

มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดใหมีผูใหบริการจัดประชุมผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีความเช่ียวชาญและไดรับการรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

      - ระบบควบคุมการประชุม (Cisco Webex) ที่ผานการรับรอง (Certification) และ 

      - ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผานการประเมินความสอดคลองดวยตนเอง (Self- Assessment) จาก

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ETDA) แลว 

โดยบริษัทไดถายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุม ผานระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากหองประชุม

มาเอสโตร แชมเบอร ชั้น 17 อาคารเมเจอรทาวเวอร ทองหลอ โดยทานผูถือหุนสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเขารวมประชุมได

ตามรายละเอียดท่ีบริษัทไดนําสงใหกับทานผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมลวงหนาแลว 

ทั้งน้ี พิธีกรไดแจงขั้นตอนและกระบวนการในการดําเนินการประชุมดังนี้ 

กอนที่จะเขาสูระเบียบวาระการประชุม ขอเรียนใหทุกทานทราบวา การประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะมีการดําเนินการ เก็บ

รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผูเขารวมประชุมทุกทาน เพื่อการบันทึกและ

การจัดทํารายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เปนตน โดยลําดับตอไปขอช้ีแจงวธิกีารและหลักเกณฑการประชุม ดังน้ี 

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถือหุนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู และที่ไดรับมอบฉันทะ โดยถือ

วา 1 หุนเทากับ 1 เสียง 

- ผูถือหุน 1 ทาน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย, ไมเห็นดวย, หรืองดออกเสยีง เพียงทางใดทางหนึ่งเทานั้น เวนแตผูถือ

หุนที่เปน Custodian ที่สามารถแบงแยกการออกเสียงลงคะแนนได 

- สําหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ จะใชวิธีการเลือกตั้งเปนรายบุคคล เพื่อให

สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี

 

สําหรับกติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคําถามหรือแสดงความคดิเห็น มดีังนี ้
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1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอขอมูลในแตละวาระ และ

เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามกอนการลงมติ และจะแจงผลคะแนนตอที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้น

ตามลําดับ 

2. ในการลงคะแนนเสียง ใหผูถือหุนเลือกวาระที่ตองการลงคะแนน จากนั้นกดปุม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงชองสาํหรับการ

ออกเสียงลงคะแนน ท้ังหมด 3 ชอง คือ เห็นดวย, ไมเห็นดวย และ งดออกเสียง สําหรับผูถือหุน หรือผูที่ไดรับมอบฉันทะหลายราย 

ระบบจะแสดงรายช่ือทั้งหมดที่ไดรับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเปนรายบุคคล 

หากตองการยกเลิกการลงคะแนน ใหกดปุม "ยกเลิกการลงคะแนน" สําหรับผูถือหุนทานใดไมไดออกเสียงลงคะแนนภายใน

เวลาที่กําหนด บริษัทจะถือวาทานผูถือหุน “เห็นดวย” กับวาระน้ัน ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทําการแกไขได จนกวาจะมี

การแจงปดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทใหเวลาในการลงคะแนนเสียง เปนเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปดการสงผลการ

ลงคะแนนในแตละวาระแลว จะประกาศผลของวาระน้ันใหที่ประชุมทราบตอไป 

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผูถือหุนหลายราย โดยใชอีเมลและเบอรโทรศัพทเดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ 

ระบบจะรวมรายช่ือผูมอบฉันทะใหในบัญชีผูใชงานเดยีวกัน เวนแตใชอีเมลและเบอรโทรศัพทในการยืนยันตัวตนตางกัน ระบบจะไมรวม

รายชื่อผูมอบฉันทะ แตจะเปนการใชงานแยกบัญชีผูใช หากตองการเขาใชงานบัญชีอื่น ๆ ใหกดเลือกที่เมนู “บัญชีผูใช” และกดท่ีปุม 

“เปลี่ยนบัญชี” เพ่ือเขาใชงานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไมนําคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม 

4. ในกรณีท่ีผูถือหุนทําการลงทะเบียนออกจากองคประชุม กอนท่ีจะปดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผูถือหุนจะไม

ถูกนับเปนองคประชุมในวาระดังกลาว และคะแนนเสียงจะไมถูกนํามานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อยางไรก็ตามการออกจากองค

ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไมเปนการตัดสิทธิของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะในการกลับเขารวมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระ

ที่ยังไมไดดาํเนินการในระบบ 

5. การถามคําถามหรือแสดงความเห็นในหองประชุม กอนลงมตใินแตละวาระ บริษัทจะเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมสอบถาม 

หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยทําการเลือกวาระท่ีตองการสอบถามหรือแสดง

ความเห็น จากนั้นกดปุม “คําถาม” โดยสามารถสอบถามได ผานชองทาง 

- สอบถามผานขอความ สามารถพิมพขอซักถามท่ีตองการ จากนั้นกดปุม “สงคําถาม” โดยบริษัทจะตอบคําถามในหองประชุม

ในวาระที่เกี่ยวของกับคําถามน้ัน ๆ อยางไรก็ดี หากมีจํานวนคําถามที่ถูกสงเขามาจํานวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา

คัดเลือกคําถามตามความเหมาะสม 

6. ในกรณีมีผูถือหุนตองการถามคําถามดวยภาพและเสียงในระบบเปนจํานวนมาก เพ่ือเปนการรักษาระยะเวลาการประชุม 

รบกวนใหผูถือหุนทําการสอบถามคําถามผานขอความ เพ่ือใหเจาหนาที่ดําเนินการตอบคําถาม หรือนําคําถามของทานไปตอบตอนทาย

ประชุม หรือนําไปตอบไวหนาเวบ็ไซตของบริษัท 

7. กรณีผูถือหุนประสบปญหาการใชงานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคําแนะนําที่ไดแจง

ไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ชวยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดตอเจาหนาที่ Inventech Call Center ไดจาก

หมายเลขโทรศัพทและ Line Official ตามที่ปรากฏบนหนาจอ 

8. หากเกิดกรณีระบบขัดของระหวางการประชุมผูถือหุนจะไดรบัอีเมล เพื่อกลับเขาสูการประชุมผานระบบสาํรองตอไป 
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ทั้งน้ี ท่ีประชุมขอความกรุณาใหทานผูถือหุน ถามคําถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการพิมพและสงขอความมายังระบบ เพ่ือ

ความสะดวกและรักษาระยะเวลาในการประชุม และขอใหแสดงความคิดเห็นภายหลังจากท่ีคณะกรรมการไดชี้แจงรายละเอียดแตละ

วาระเรียบรอยแลว ในกรณีท่ีมีคําถามหรือขอคิดเห็นที่ไมเกี่ยวของกับวาระนั้น ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะนําไปตอบในวาระอื่น ๆ หรือ

วาระที่เกี่ยวของหรือตามที่บริษัทเห็นสมควร 

โดยมีการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนดไวดังนี ้

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2567 

วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานและรายงานประจําป 2567 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินของบรษิัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมตัิการงดจายเงนิปนผล 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมตัิเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัคาตอบแทนกรรมการประจําป 2568 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมตัิแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชีประจําป 2568 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

 

ทั้งน้ี ในการประชุมครั้งนี้ มี ดร. สุริยา พูลวรลักษณ รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ บริษัท เมเจอร ดีเวลลอป

เมนท จํากัด (มหาชน) เปนประธานการประชุม และพิธีกรไดแนะนําคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารที่เขารวมประชุมในครั้งน้ี ดังนี ้

1. ดร. สรุยิา พูลวรลักษณ           รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการ 

2. คุณนฑา กิตติอักษร               กรรมการ และ รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

3. คุณชนินทร รุงแสง                 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. คุณอิทธินันท สุวรรณจูฑะ        กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 

นอกจากนี้ มีทานผูบริหารทางดานบัญชีการเงิน ใหเกียรติเขารวมประชุมประกอบดวย ไดแก คุณพิทักษ พงษหิรัญเจริญ และ

คุณจิตรินีย ฤกษลัภนะนนท นอกจากนี้ มีตัวแทนผูสอบบัญชี จากบริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด ไดแก คุณมณี รัตนบรรณกิจ,                  

คุณพรพรรณ จิรวรากร, คุณปณัฐฐา ทองวนิชนพ และ คุณวิลาสินี จันทรยอด 

 

ขณะน้ีมีผูถือหุนลงทะเบียนรวมประชุมที่มาดวยตัวเองและมอบฉันทะ รวมจํานวน 31 ราย นับจํานวนหุนไดท้ังสิ้น 

420,496,500 หุน คิดเปนรอยละ 48.8715 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 860,411,939 หุน แบงเปนผูถือหุนท่ีมาดวยตัวเอง 

7 ราย คิดเปนจํานวนหุน 122,687,200 หุน และมอบฉันทะ 24 ราย คิดเปนจํานวนหุน 297,809,300 หุน ครบองคประชุมตาม

ขอบังคับของบริษัท จึงขอเริ่มการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2568 

 

โดย ดร. สุริยา พูลวรลักษณ รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ ในฐานะประธานในที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2568 กลาวเปดการประชุม และมอบหมายใหพิธีกรเปนผูดําเนินการประชุมตอไป 
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วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2567  

 

บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2567 ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2567 โดยบริษัทจัดสงสําเนารายงานการประชุมดงักลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต

วันประชุม และกระทรวงพาณิชยตามที่กฎหมายกําหนดเรียบรอยแลว ตามเอกสารแนบ 1 จึงขอเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2568 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2567 ดังกลาว 

 

มติท่ีประชุม รับรอง      420,496,500 เสียง   คิดเปนรอยละ   100.0000 

  ไมรับรอง     0  เสียง   คิดเปนรอยละ      0.0000 

  งดออกเสียง                0 เสียง   คิดเปนรอยละ      0.0000 

  ของจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานและรายงานประจําป 2567 

 

ดร. สุริยา ไดสรุปเหตุการณที่สําคัญในป 2567 โดยบริษัทฯ ไดรวมทุนกับ โมริ ทรัสต คัมปะนี ลิมิเต็ด (MT) ในนามบริษัท เอ็ม

เอ็ม เรสซิเดนเซส วัน จํากัด (MMR1) ในโครงการมอลตัน เกทส กรุงเทพกรีฑา 2 “MTLG_KK2” และรวมทุนกับ ทาคาระ เลเบ็น (ไทย

แลนด) (TL) ในนามบริษัท เอ็มที เรสซิเดนเซส วัน จํากัด (MMR1) ในโครงการมอลตัน รีเสิรฟ ปนเกลา กาญจนา “MTNR_PK” และ 

รวมทุนกับ MUST International Trading Pte. Ltd. (MUST), GMM Singapore Real Estate Pte. Ltd. (GMM) และ GRG Global 

Investment Limited (GRG) ในนามบริษัท 39 เรสซิเดนซ จํากัด (39 RD) ในโครงการมาวสิตา พรอมพงษ “MVTP” และ รวมทุนกับ 

จีเอสอีซี (ทีเอชเอ2) ไพรเวท ลิมิเต็ด (GS) ในนาม บริษัท เอ็มเจวี 5 จํากัด (MJV5) ในโครงการมิวนีค เจริญกรุง “MNQC” 

นอกจากน้ี ไดเปดโครงการใหม 4 โครงการ ไดแก 1.) โครงการ Malton Gates Krungthep-Kreetha 2 (มอลตัน เกทส - 

กรุงเทพกรีฑา 2) ที่ ต้ังโครงการ บริเวณถนนศรีนครินทร- รมเกลา จํานวน 44 หลัง มูลคาโครงการ 2,116 ลานบาท 2.) โครงการ 

Malton Reserve Pinklao - Kanchana (มอลตัน รีเสิรฟ ปนเกลา - กาญจนา) ท่ีตั้งโครงการ บริเวณถนนกาญจนาภิเษก จํานวน 25 

หลัง มูลคาโครงการ 1,331 ลานบาท 3.) โครงการ Mavista Phrom Phong (มาวิสตา พรอมพงษ) ที่ตั้งโครงการ บริเวณซอยสุขุมวิท 

39 จํานวน 45 ยูนิต มูลคาโครงการ 4,496 ลานบาท และ 4.) โครงการ Muniq Charoen Krung (มิวนีค เจริญกรุง) ท่ีตั้งโครงการตรง 

ถนนเจริญกรุง จํานวน 168 ยูนิต มูลคาโครงการ 4,243 ลานบาท 

 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหผูถือหุนรับทราบ ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2567 โดยมีรายละเอียด

ปรากฏตามรายงานประจําป 2567 

 

โดยวาระนี้เปนการแจงเพื่อทราบ จึงไมตองลงคะแนนเสียงในท่ีประชมุ และไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม   
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2567 

 

 ดร. สุริยา ไดนําเสนอรายละเอียดในวาระนี้ โดยแจงวา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 

(รวมทั้งท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) และขอบังคับของบริษัท บริษัทไดจัดทํางบทางการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2567 ตามที่แสดงไวในรายงานประจําป 2567 โดยงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2567 ดังกลาว ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแลว โดยสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ  

 

 ป 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียน 11,086.41 ลานบาท ลดลง 206.29 ลานบาท คิดเปน -2% เมื่อเทียบกับป 2566 อยูที่ 

11,292.70 ลานบาท และมีสินทรัพยไมหมุนเวียน 6,591.54 ลานบาท เพิ่มขึ้น 516.04 ลานบาท คดิเปน 8% เมื่อเทียบกับป 2566 อยูที่ 

6,075.50 ลานบาท รวมมีสินทรัพย 17,677.95 ลานบาท เพิ่มขึ้น 309.75 ลานบาท คิดเปน 2% เม่ือเทียบกับป 2566 อยูท่ี 17,368.20 

ลานบาท 

 ป 2567 บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน 6,350.57 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 2,476.97 ลานบาท คิดเปน 64% เมื่อเทียบกับป 2566 อยูที่ 

3,873.60 ลานบาท และมีหน้ีสินไมหมุนเวียน 6,957.94 ลานบาท ลดลง 1,894.76 ลานบาท คิดเปน -21% เมื่อเทียบกับป 2566 อยูที่ 

8,852.70 ลานบาท รวมหน้ีสินท้ังหมดของป 2567 อยูที่ 13,308.51 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 582.21 ลานบาท คิดเปน 5% เมื่อเทียบกับป 

2566 อยูที่ 12,726.30 ลานบาท  

 สวนของผู ถือหุน ป 2567 อยู ท่ี 4,369.44 ลานบาท ลดลง 272.46 ลานบาท คิดเปน -6% เม่ือเทียบกับป 2566 อยูที่  

4,641.90 ลานบาท ดังนั้น รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุนทั้งหมดอยูท่ี 17,677.95 ลานบาท เพิ่มข้ึน 309.75 ลานบาท คิดเปน 2% 

เมื่อเทียบกับป 2566 อยูที่ 17,368.20 ลานบาท  

 

งบกําไรขาดทุน – งบการเงินรวม 

 

 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2567 มีรายไดรวม 2,516.25 ลานบาท เพิ่มข้ึน 279.38 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 12% เมื่อ

เทียบกับป 2566 ที่มีรายไดรวมอยูที่ 2,236.87 ลานบาท ขณะที่รวมตนทุนและคาใชจายอยูที่ 2,452.24 ลานบาท ตนทุนที่เพิ่มขึ้น 

123.69 ลานบาท คิดเปน 5% เมื่อเทียบกับป 2566 อยูที่ 2,328.55 ลานบาท โดยมีกําไรจากการดําเนินงานในป 2567 จํานวน 64.01 

ลานบาท เพ่ิมขึ้น 155.69 ลานบาท หรือคิดเปน 170% จากป 2566 ที่มีผลขาดทุน อยูที่ 91.68 ลานบาท  

 สําหรับสวนแบงกําไรในการรวมคาอยูท่ี 4.12 ลานบาท ลดลง 102.69 ลานบาท คิดเปน -96% เมื่อเทียบกับป 2566 อยูที่ 

106.81 ลานบาท รายไดทางการเงินในป 2567 ทําได 35.90 ลานบาท ลดลง 6.89 ลานบาท หรือลดลง 16% เม่ือเทียบกับป 2566 และ

มีผลขาดทุนจากคาใชจายทางการเงินอยูที่ 400.81 ลานบาท ลดลง 6% หรือ 26.18 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2566 ที่ผลขาดทุนจาก

คาใชจายทางการเงินอยูที่ 426.99 ลานบาท ขณะท่ีคาใชจายภาษีเงินไดอยูที่ 3.18 ลานบาท ลดลง 108% หรือ 42.13 ลานบาท           
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เมื่อเทียบกับป 2566 ที่ขาดทุน 38.95 ลานบาท โดยรวมในป 2567 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ 299.96 ลานบาท โดยขาดทุนลดลง 9% หรือ 

30.16 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2566 ที่ขาดทุนสุทธิ 330.12 ลานบาท 

 ขณะที่รายไดรวมในป 2567 จํานวน 2,516.25 ลานบาท  แยกเปน รายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย 1,919.5 ลานบาท คิด

เปน 71% โดยแบงเปน อสังหาริมทรัพยที่ดําเนินการเอง 100% จํานวน 1,489 ลานบาท คิดเปน 55% และ อสังหาริมทรัพยแบบ JV 

จํานวน 430.5 ลานบาท คิดเปน 16% นอกจากน้ี ยังมีรายไดจากธุรกิจโรงแรม 291 ลานบาท คิดเปน 11% รายไดจากธุรกิจการบริหาร

จัดการ 194.6 ลานบาท คิดเปน 7% รายไดจากธุรกิจสํานักงานและพื้นที่ใหเชา 219.3 ลานบาท คิดเปน 8% และรายไดอื่นอีก 97.2 

ลานบาท คิดเปนสัดสวน 3%  

ยอดโอนกรรมสิทธิ์ในป 2567 มูลคารวม 2,335 ลานบาท แบงเปน โครงการภายใต MJD จํานวน 1,489 ลานบาท โครงการ

รวมทุน จํานวน 846 ลานบาท   

รายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยในป 2567 จํานวน 1,489 ลานบาท แบงเปน โครงการ Malton Gates Krungthep-

Kreetha 2 (MLTG_KK) อยูที่ 765 ลานบาท, โครงการ METRIS Pattanakarn-Ekkamai (MTR PNK) อยูที่ 293 ลานบาท, โครงการ 

Marvest Hua Hin อยูที่ 89 ลานบาท, M Jatujak (MJJ) อยูที่ 88 ลานบาท, โครงการ MAESTRO 01 Sathorn-Yenakat อยูที่ 87 

ลานบาท, โครงการ METRIS Ladprao (MTR LP) อยูท่ี 66 ลานบาท, โครงการ MARU Ekkamai 02 อยูที่ 53 ลานบาท, โครงการ 

MFKB อยูที่ 31 ลานบาท และ โครงการ METRIS Rama9-Ramkumhang (MTR RR) อยูที่ 17 ลานบาท 

ป 2567 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีอัตรากําไรขั้นตน 24.45% ลดลงจากป 2566 ที่ทําได 32.47% ธุรกิจโรงแรมมีอัตรากําไร

ขั้นตน 36.68% เพ่ิมข้ึนจากป 2566 ที่ทําได 32.34% ธุรกิจการบริหารจัดการมีอัตรากําไรขั้นตน 38.97% เพิ่มข้ึนจากป 2566 ที่ทําได 

15.26% สํานักงานและพื้นที่ใหเชามีอัตรากําไรข้ันตน 75.64% เพ่ิมข้ึนจากป 2566 ที่ทําได 72.67%   

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิในป 2567 ที่ 299.96 ลานบาท ลดลงจากป 2566 ท่ีขาดทุนสุทธิ 330.12 ลานบาท 

สงผลใหมีอัตราขาดทุนสุทธิในป 2567 อยูท่ี 11.92% จากปกอนที่มีอัตราขาดทุนสุทธิ 14.76% 

ยอดขายรอรับรูรายได (Backlog) ณ 31 ธันวาคม 2567 สําหรับโครงการ High Rise (เกิน 8 ชั้น) มียอดทําสัญญา 5,133 ลาน

บาท รับรูรายไดแลว (ยอดสะสม) 3,204 ลานบาท และยอดขายรอรับรูรายไดอีก 1,929 ลานบาท สวนโครงการ Low Rise              

(ไมเกิน 8 ชั้น) มียอดทําสัญญา 879 ลานบาท รับรูรายไดแลว (สะสม) 865 ลานบาท และยอดขายรอรับรูรายไดอีก 14 ลานบาท สวน

โครงการแนวราบ มียอดทําสัญญา 1,729 ลานบาท รับรูรายไดแลว 1,505 ลานบาท และยอดขายรอรับรูรายไดอีก 225 ลานบาท รวม

เปนยอดทําสัญญาทั้งสิ้น (โครงการ High Rise, Low Rise และแนวราบ) 7,741 ลานบาท รับรูรายไดแลว (สะสม) 5,574 ลานบาท และ

ยอดขายรอรับรูรายไดอีก 2,168 ลานบาท 

นอกจากน้ี ยังมีโครงการรวมทุนที่เปนไฮไรส (กิจการรวมคา) มียอดทําสัญญา 13,031 ลานบาท รับรูรายไดแลว (สะสม)     

5,622 ลานบาท และยอดขายรอรับรูรายไดอีก 7,410 ลานบาท โดยสรุป ณ สิ้นป 2567 มียอดทําสัญญาท้ังสิ้น 20,772 ลานบาท           

รับรูรายไดแลว (สะสม) 11,196 ลานบาท ยอดขายรอรับรูรายไดอีก 9,578 ลานบาท 

 โดยคณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซ่ึงผานการสอบทานจากผูสอบบัญชี พรอมรายงานของผูสอบบัญชี และ

ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแลว 
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คําถาม: คุณเชษฐ เหมือนสม ผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง: สถานการณปจจุบันธนาคารปลอยกูยากมาก ผูบริหารหนักใจ

แคไหน แกเกมอยางไร ผลประกอบการบริษัทยํ่าแยมาหลายป เมื่อไรจะ turnaround  

คําตอบ: คุณพิทักษ พงษหิรัญเจริญ: ขอแบงเปน 2 สวน คือ ในแงบริษัทฯ ไปกูเงินสถาบันการเงนิในการทําโครงการตาง ๆ 

ซึ่งปจจุบันโครงการตาง ๆ ของบริษัทฯ ไดรับสินเช่ือจากธนาคารในทุกโครงการหมดแลว แมจะมองวาธุรกิจอสังหาฯ ดูไมคอยดี แตเนื่อง

ดวยโครงการที่เราทําจะอยูในระดับไฮเอนดและลักซูรี่ ทําใหกลุมนี้ไดรับผลกระทบคอนขางนอย ประกอบกับทําเลที่เราทําเปนทําเลที่มี

ศักยภาพ จะเห็นไดจากการเปดตัวโครงการในปกอนที่สามารถทํายอดขาย Presale ในทุก ๆ โครงการ และมีการเปดขาย VVIP และ

ลูกคาเกาลวงหนากอนกวา 50-60% และบางโครงการเกือบ 90% ซึ่งกอนที่จะไดรับการปลอยสินเช่ือจากธนาคารดวย เพื่อใหธนาคาร

มั่นใจในการปลอยสินเช่ือใหเรา และหลัง ๆ บริษัทฯ ไดมีกลยุทธในการรวมทุนกับพาทเนอรที่มีความแข็งแกรงและมีช่ือเสียงใน

ตางประเทศ ทําใหธนาคารมีความมั่นใจและพิจารณาการปลอยสินเชื่อใหเราแบบไมมีปญหาอะไร และอีกสวนคือการปลอยกูจาก

ธนาคารใหกับลูกคาที่มาซื้อโครงการของ MJD เรื่องการปฏิเสธสินเช่ือถือวาตํ่ามาก เนื่องจากสินคาของบริษัทฯ อยูในระดับไฮเอนดและ

ลักซูรี่ ทําใหลูกคามีความสามารถในการซื้อสูง และการขายทุกครั้งเปนโครงการพรอมโอน จะทําการ pre approve กับธนาคารเบ้ืองตน 

ทําใหไมมีปญญาเรื่อง LTV  

คําถาม: คุณปราโมช ธรรมกรณ สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ผูถือหุนรับมอบฉันทะ: MJD มีผลขาดทุนตอเน่ือง บริษัทมีกล

ยุทธในการแกไขปญหาดังกลาวอยางไร/ MJD มีสินคาคงเหลือเพ่ิมข้ึนมาก บริษัทมีกลยุทธในการปรับลดปริมาณสินคาคงเหลืออยางไร/ 

อัตราสวนหน้ีสินตอทุนของ MJD สูงกวาคูแขงในอุตสาหกรรม ทําใหกําไรลดลงเมื่อหักตนทุนทางการเงิน บริษัทมีแผนปรับปรุงและลด

ภาระหน้ีสินหรือไม อยางไร / บริษัทมีแหลงเงินทุนในการชําระคืนหุนกูที่จะครบกําหนดในเดือนพฤษภาคมและตุลาคม 2568                

จํานวน 3 รุน รวม 3,065 ลานบาท อยางไร / บริษัทมีแผนบริหารจัดการสภาพคลองในอนาคตอยางไร เนื่องจากมีผลขาดทุนตอเน่ือง / 

บริษัทมีแผนชําระคืนเงินกูยืมจากบุคคลภายนอกและกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน จํานวน 90 ลานบาท และ 41 ลานบาท ตามลําดับ 

(กําหนดชําระคืนภายในเดือนพฤศจิกายน 2569 และสิงหาคม 2569) อยางไร / บริษัทมีแผนชําระหนี้หุนกูระยะสั้นที่จะครบกําหนด

ชําระภายในป 2568 อยางไร / บริษัทมีแผนชําระหนี้หุนกูระยะยาวที่จะครบกําหนดชําระภายในเดือนเมษายน 2568 อยางไร 

คําตอบ: คุณพิทักษ พงษหิรัญเจริญ: เรื่องผลขาดทุนและสินคาคงเหลือ งบของบริษัทฯ ในชวง 2-3 ป ที่มีผลขาดทุนจากการ

ชะลอการเปดโครงการ ซึ่งตองยอนไปตั้งแตชวงโควดิท่ีเราไมไดลงทุนโครงการใหม ทําใหไมมีสินคาใหมที่จะรับรูรายได ซึ่งภายหลงัโควิด

หมด บริษัทฯ ก็ไดเริ่มลงทุน โดยตัวท่ีเริ่มลงทุนไปจะเริ่มเห็นผลในปนี้โดยเฉพาะโครงการเมทริส ดิสทริค ลาดพราว ที่ปจจุบันมี Backlog 

1,900 ลานบาท ซึ่งจะเริ่มโอนในไตรมาส 3/68 เปนตนไป ซึ่งจะชวยใหผลดําเนินงานของบริษัทฯดีขึ้น สวนเรื่องสินคาคงเหลือ คาดวา

ภายหลังท่ีเริ่มโอนโครงการเมทริส ดิสทริค ลาดพราว สินคาคงเหลือก็จะลดลง และสินคาคงเหลือกลุมแนวราบจะสามารถทยอยโอนได

หลังกอสรางเสร็จ ปจจุบันมียอดเขามาเพ่ิม ซึ่งการทยอยโอนและเริ่มรับรูดังกลาวจะชวยใหผลการดําเนินงานดีขึ้นและสินคาคงเหลือ

ลดลง   

การชําระคืนหุนกูตาง ๆ และการจัดการสภาพคลอง ขอแบงเปนสวนของปนี้ ซึ่งหุนกูระยะสั้นไดชําระคืนไปแลวเม่ือเดือน

มีนาคมจํานวน 50 ลานบาท และของเดือนเมษายนอีก 50 ลานบาทเตรียมไวเรียบรอยแลว สวนหุนกูในเดือนมิถุนายนและตุลาคมที่จะ

ถึงกําหนด ในชวงตนป บริษัทฯ ไดออกหุนกูไปแลวบางสวนเพ่ือนําเงินใชคืนหุนกูท่ีครบกําหนด ปจจุบันไดอยูระหวางการเสนอขายหุนกู

ชุดท่ี 2 ซึ่งในแงการบริหารสภาพคลอง การ Rollover บริษัทฯ ไดขอวงเงินกับธนาคารไวแลว โดยเปนการนําสินคาคงเหลอืของบริษัทฯ 

ไปเปนหลักประกันในกรณีที่ เราออกขายหุนกูไดไมครบจํานวน และอีกหนึ่งโครงการ คือ เมทิส ดิสทริค ลาดพราวที่มี Backlog              

1,900 ลานบาท เมื่อเริ่มโอนก็จะสามารถนําไปชําระหนี้ธนาคารได สวนตางที่เหลือ 900-1,000 ลานบาทจะเปนแหลงเงนิเขามาเสรมิเพ่ือ
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การชําระหนี้ท่ีทั้งหมดที่ครบกําหนดอายุในปนี้ สวนระยะยาวเพ่ือลดอัตราสวนหนี้สิน การทําโครงการใหมทั้งหมดของบริษัทฯ จะเนน

การทํา JV มากข้ึนเพ่ือลดภาระเงินทุนทําใหอัตราหนี้สินไมเพิ่มมากนัก และปนี้คิดวาอัตราสวน D/E เปนจุดสูงสุดและจะคอย ๆ ลดลงไป  

คําถาม: คุณเชษฐ เหมือนสม ผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง: หุนกูหลายบริษัทเริ่มมีปญหา ของเราเปนอยางไรบาง และที่จะ

ขายใหมกระแสเปนอยางไร 

คําตอบ: คุณพิทักษ พงษหิรัญเจริญ: หุนกูที่กําลังออกชุดน้ี กระแสตอบรับคอนขางดี เพราะมีหลักประกันอยาง เมเจอร ทาว

เวอร ทองหลอ ซึ่งเปนสินทรัพยตัวท็อปของบริษัทฯ และเม่ือตนเดือนไดคืนหุนกูบางสวนลวงหนาแลว เปนการเสริมความมั่นใจวา

สินทรัพยท่ีเรานํามาใชเปนหลักประกันเปนสินทรัพยท่ีมีคุณภาพ 

 

มติท่ีประชุม เห็นดวย   420,496,500 เสียง   คิดเปนรอยละ   100.0000 

  ไมเห็นดวย      0  เสียง   คิดเปนรอยละ      0.0000 

  งดออกเสียง                0  เสียง   คิดเปนรอยละ      0.0000 

  ของจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผล 

 

 ดร. สุริยา ไดมอบหมายใหผูดําเนินการประชุม เปนผูนําเสนอรายละเอียดในวาระนี้ บริษัทฯ กําหนดนโยบายการจายเงินปนผล

ไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสํารองตามกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจายเงนิปนผล

โดยคํานึงถึงผลประโยชนตอผูถือหุนเปนหลัก เชน การสํารองเงินไวเพ่ือลงทุนในอนาคต การสํารองเงนิไวเพื่อจายชําระคืนเงินกูยืม หรือ

เปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ  

 โดยคณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นวา เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนงานขยายธุรกิจใหมีความตอเนื่อง จึงมีความจําเปนที่

จะตองใชเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาโครงการจํานวนมาก อีกทั้งเพื่อรักษาสภาพคลองทางการเงิน คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรงด

การจายเงินปนผลสําหรบัผลการดําเนินงานประจําป 2567 เพ่ือนําเงินสวนนี้ไปใชเปนเงนิทุนหมุนเวียนและขยายกิจการตอไป จึงเห็นควร

เสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงดการจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการป 2567  

     

คําถาม: คุณเชษฐ เหมือนสม ผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง: เน่ืองจากไมไดจายปนผลมาหลายป อาจพิจารณาจายปนผล

เปนหุนเพ่ือเพิ่มสภาพคลอง เพราะหุน volume แหงมาก จะซื้อก็ยากจะขายก็ลําบาก 

คําตอบ: ดร. สุริยา พูลวรลักษณ: เปนคําแนะนําที่ดีและจะรับไวพจิารณา 

     

มติท่ีประชุม เห็นดวย    414,539,700 เสียง  คิดเปนรอยละ      98.5833 

  ไมเห็นดวย     5,956,800 เสียง  คิดเปนรอยละ        1.4166 

  งดออกเสียง      0  เสียง  คิดเปนรอยละ        0.0000   

  ของจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

 

 ดร. สุริยา ไดมอบหมายใหผูดําเนินการประชุม เปนผูนําเสนอรายละเอียดในวาระนี้ ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคบัของบริษัท ขอท่ี 18 กําหนดใหในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออก

จากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก

และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับฉลากกัน สวนในปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออก

จากตําแหนง 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2568 ของบริษัทฯ มีกรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 1 ทาน ไดแก  

 

นางสาวนฑา กิตติอักษร กรรมการ / กรรมการบริหาร 

 

โดยคณะกรรมการไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตาง ๆ ไดแก ความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ และความ

เชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงผลงานการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมา ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติของกรรมการปรากฏ

ในเอกสารแนบ 2 

  

มติท่ีประชุม นางสาวนฑา กิตติอักษร 

  เห็นดวย   420,496,500 เสียง  คิดเปนรอยละ  100.0000 

  ไมเห็นดวย       0  เสียง  คิดเปนรอยละ      0.0000 

  งดออกเสียง                0   เสียง  คิดเปนรอยละ      0.0000 

  ของจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2568 

 

 ดร. สุริยา ไดมอบหมายใหผูดําเนินการประชุม เปนผูนําเสนอรายละเอียดในวาระนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการบรษิัทและกรรมการตรวจสอบ โดยคํานึงถึงภาระความรับผดิชอบและการปฏบิัติหนาที่

ของกรรมการ รวมท้ังพิจารณาผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เสนอใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจําป 

2568 ดังน้ี 

 

คณะกรรมการบริษัท   ป 2568   ป 2567 

  - ประธานกรรมการบริษัท     240,000 บาทตอป  240,000 บาทตอป 

  - กรรมการบริษัท   180,000 บาทตอป  180,000 บาทตอป 

    ยกเวนกรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ   ป 2568   ป 2567 

  - ประธานกรรมการตรวจสอบ  240,000 บาทตอป  240,000 บาทตอป 

  - กรรมการตรวจสอบ  180,000 บาทตอป  180,000 บาทตอป 

คาตอบแทนดังกลาวขางตนไมรวมคาตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีไดรับในฐานะเปนพนักงานของบริษัท 

 

คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 

คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 10,000 บาทตอครั้งตอคน ยกเวนกรรมการที่เปนผูบริหาร ท้ังนี้คาตอบแทนดังกลาวไมรวม

คาตอบแทนหรือสวัสดิการท่ีกรรมการไดรับในฐานะพนักงานบริษัท 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนได กลั่นกรองคาตอบแทนของกรรมการ

บริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมดานตาง ๆ อยางครบถวน จึงเห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน 

พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบซึ่งเทียบเทากับปกอน รวมทั้งคาเบ้ียประชุมรายครั้งของ

คณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเสนอ  

โดยวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอท่ี 23 

 

มติท่ีประชุม เห็นดวย      420,496,500 เสียง  คิดเปนรอยละ    100,0000 

  ไมเห็นดวย                    0   เสียง  คิดเปนรอยละ      0.0000 

  งดออกเสียง         0  เสียง  คิดเปนรอยละ      0.0000 

  ของจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบญัชีและกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชีสําหรับป 2568 

 

 ดร.สุริยา ไดมอบหมายใหผูดําเนินการประชุม เปนผูนําเสนอรายละเอียดในวาระนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ. 2535 กําหนดใหแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีในการประชุมสามัญผูถือหุนทุกป ซึ่งการคัดเลือกผูสอบบัญชีและ

กําหนดคาสอบบัญชี ไดผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  

 โดยไดเสนอชื่อ นางสาววิไลลักษณ เลาหศรีสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6140 และ/หรือ นางสาวสุเมษา           

ตั้งอยูสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7627 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 

แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2568 และในกรณีท่ีผูสอบบัญชีดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่

ได ใหบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงาน ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบ

การเงนิของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2568 เปนเงนิ 1,590,000 บาท ทั้งน้ี ผูสอบ

บัญชีทานดังกลาวไมมีความสัมพันธหรือสวนไดสวนเสียกับบริษัท / บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคล

ดังกลาวแตอยางใด  
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ทั้งน้ี คาสอบบัญชีเฉพาะบริษัท เมเจอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) หรือ MJD ในป 2568 อยูที่ 1,590,000 บาท และ

รวมท้ังกลุมบริษัทฯ (20 บริษัท) อยูท่ี 7,960,000 บาท เทียบกับป 2567 อยูที่ 1,500,000 บาท และรวมทั้งกลุมบริษัทฯ (20 บริษัท)  

อยูที่  7,460,00 บาท และป  2566 มีคาสอบบัญชี เฉพาะ MJD อยูที่  1,500,000 บาท และรวมทั้ งกลุมบริษัทฯ (16 บริษัท)                  

อยูท่ี 6,950,000 บาท 

 

มติท่ีประชุม เห็นดวย  420,496,500 เสียง  คิดเปนรอยละ     100.0000  

  ไมเห็นดวย        0 เสียง  คิดเปนรอยละ        0.0000   

  งดออกเสียง      0  เสียง  คิดเปนรอยละ        0.0000   

  ของจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

  ดร. สุริยา แจงวาเนื่องจากไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระอื่น ๆ จึงขออนุญาตใชโอกาสนี้ใหผูถือหุนที่จะเสนอแนะเพิ่มเติม ได

โปรดแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ 

 

คําถาม : คุณเชษฐ เหมือนสม ผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง: อยากฟงวิสัยทัศนทานผูบริหารวาในยุคที่วิกฤติหลายอยาง

เหลือเกินทั้งสงครามการคา ทั้งภัยธรรมชาติ เราจะ turn around ไดเมื่อไร แนวทางอยางไรบาง และขอชื่นชมทีมทานผูบริหารที่ซื้อหุน

ตัวเองเรื่อย ๆ มันแสดงถึงวาทานยงัม่ันใจในบริษัท 

คําตอบ: ดร. สุริยา พูลวรลักษณ: ปจจุบันตลาดอสังหาฯ มีความนากังวลถือเปนศึกหนักของผูประกอบการทุกคน โดย MJD 

เริ่มกอตั้งในป 2000 ซึ่งอยูในธุรกิจนี้มากวา 20 ป ดวยหลักการของบริษัทฯ คือ การทําโครงการที่เปนไฮไรสไฮเอนด คอนโดมีเนียม

แบบพรีเมียมระดับสูง ซึ่งแตละปทําโครงการไมเยอะ ไมทําหลายเซกเมนตและหลายตลาด เนนเฉพาะสวนท่ีมีความถนัดจริง ๆ ซึ่งการ

ดําเนินงานมาตลอด 20 ป ถือวาเปนเครื่องพิสูจนวาเราคิดถูก เพราะปจจุบันอยูทามกลางสภาวะตลาดอสังหาฯ และเศรษฐกิจที่คอนขาง

ไปไดชา มีอุปสรรคในหลายเซกเมนต แตเซกเมนตที่ยังไปไดดี คือ เซกเมนตพรีเมียม และโครงการที่ทําเราเลือกทําเลที่มีความมั่นใจวา

เปนโลเคชั่นระดับ A+ A- ผูซื้อมีกําลังซื้อแนนอน โดยเฉพาะโครงการ MUNIQ PHROM PHONG ที่เปดโครงการไปเมื่อป 2024 สามารถ

ทํายอดขายไปไดกวา 80% ปจจุบันทํายอดขายไปไดกวา 90% และเหลือหองขายอีกกวา 10 หองจากทั้งหมด 100 หอง ถือวาเปนการที่

มีผลตอบรับดีทามกลางตลาดอสังหาฯ ที่เริ่มฝด และในกลางปไดเปดตัวโครงการ MAVISTA PHROM PHONG โดยเปนโครงการที่เปน 

Penthouse มีจํานวน 45 หอง และอยูไมไกลจากโครงการ MUNIQ PHROM PHONG ที่เราไดอินไซดมาวากลุมลูกคามีความตองการซื้อ

หองใหญในทําเลน้ีอยูสูง จึงนําเอาไอเดียมาตอยอดทําเปนโครงการ ปจจุบันขายไดแลวกวา 13 หอง ซึ่งเปนการเปดขายและทําการตลาด

กับกลุมลูกคาเดิมและกลุม High Net Worth ไมกี่กลุมเทานั้น รวมถึงไดเปดตัวโครงการ MUNIQ Charoen Krung เปนไฮไรส 49 ชั้น 

ปจจุบันมียอดขายกวา 60% แมยังไมไดทําหองตวัอยาง ถือเปนการยนืยันวาถาโครงการดี โลเคช่ันดี ราคาสมเหตุสมผล จะมียอดขายเขา

มาเรื่อย ๆ อยากใหผูถือหุนไดมั่นใจวา MJD ไมทิ้งหลักการเดิมเรามีความใสใจทุกโครงการท่ีทํา รวมถึงเรื่องแผนดินไหว หลังเกิด

เหตุการณ 1 วัน เราไดจัดทีมงานไปดูโครงการทันที และหลังจากนั้นไดจัดทีมงานรวมกับผูเช่ียวชาญทั้งท่ีปรึกษาโครงสราง ผูควบคุมงาน 

ไปดูโครงการทั้งท่ีสรางเสร็จแลวและอยูระหวางการกอสราง โดยภายใน 4 วันหลังเหตุการณเราสามารถดูแลเกือบครบทุกโครงการ 

โครงการตึกสูงทั้งคอนโดมิเนียมไฮไรสและออฟฟศ 28 โครงการ คอนโดมิเนียมโลวไรส 12 โครงการ บานแนวราบ 8 โครงการ สามารถ

ตรวจสอบความมั่นใจใหกับลูกบาน โดย 40 กวาโครงการที่เราตรวจสอบไมมีโครงการไหนที่มีปญหา มีรอยราวเล็กนอยเปนธรรมชาติที่
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เกิดขึ้นได แตสวนโครงสรางแข็งแรง ไมมีตองใหลูกบานออกไปอยูท่ีอ่ืน และการที่เรามีคอนเซปตเลี้ยงสัตวถือเปนรายแรก ๆ ท่ีลงมาเลน

ในตลาดนี้ โดยเรามีความใสใจและดูตลาดและพรอมปรับตัวตอเนื่อง  

พิธีกรแจงวา หากไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด ขอช้ีแจงรายละเอียดเรื่องการจัดทํารายงานการประชุม เพ่ือใหเปนไปตามแนว

ปฏิบัติที่ดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะแจงมติที่ประชุมผานระบบขาวของ ตลาดหลักทรัพยภายในวันทําการถัดไป และบริษัท

ฯ จะจัดทํารายงานการประชุมใหเสร็จ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งนําสงตลาดหลักทรัพย โดยผานระบบการเผยแพรขอมูล

ของตลาดหลักทรัพย และเผยแพรใน website ของบริษัทฯ อันจะทําใหผูถือหุนไดรับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความ

ถูกตองของการประชุมได 

 ดร.สุริยา พูลวรลักษณ รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ ในฐานะประธานในที่ประชุม กลาวปดการประชุม ในนาม

คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผูถือหุนทุกทานเปนอยางยิ่ง ที่เขารวมประชุมในวันนี้ และใหขอคิดเห็นตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนอยางยิ่ง

ตอบริษัทฯ หากการประชุมในครั้งน้ีทานผูถือหุนไมไดรับความสะดวกหรือเกิดขอผิดพลาดประการใด ตองขออภัยทานผูถือหุนทุกทานมา 

ณ โอกาสนี้   
 

ปดการประชุมเวลาประมาณ 15.20 น. 

 

 

 

- ลายมือช่ือ -  - ลายมือช่ือ - 

(ดร. สริุยา พูลวรลักษณ)  (นายปรีชา พิริยะปญญาพร) 

ประธานในที่ประชุม  เลขานุการบริษัท 

 


